

Hà Nội trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

11:26 13/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 13/3/2025, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII - năm 2024.

Đây là sự kiện quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025), tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thủ đô.



Các đồng chí lãnh đạo trung ương và Hà Nội tham quan không gian trưng bày sách chuyên đề kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội_ Ảnh: Viết Thành.

Năm 2024 đánh dấu lần thứ 7 liên tiếp Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành

phố Hà Nội được tổ chức, khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Sau một năm phát động, tổ chức triển khai thực hiện, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Ban Tổ chức giải đã tiếp nhận tổng số 184 tác phẩm của 26 đơn vị, cơ quan báo chí; trong đó có 53 tác phẩm báo in, 95 tác phẩm báo điện tử, 08 tác phẩm phát thanh và 28 tác phẩm truyền hình.

Hội đồng chấm Giải đã làm việc với tinh thần công tâm, khách quan và trách nhiệm cao, lựa chọn 02 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc cùng 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm: 03 giải A, 05 giải B, 07 giải C, 03 giải C - Chuyên đề và 15 giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm Giải, các tác phẩm báo chí tham dự giải năm nay có chất lượng tốt và khá đồng đều. Nhìn chung, nội dung các tác phẩm cơ bản có tính khái quát, lý luận và thực tiễn cao, tập trung vào những vấn đề cấp thiết, thực tiễn đặt ra của Hà Nội trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, các tác phẩm báo điện tử có chất lượng, được đầu tư công phu hơn so với các năm trước. Nhiều tác phẩm tham dự Giải bám sát hơi thở cuộc sống, phát hiện vấn đề mới, làm mới cách viết về một đề tài quen thuộc, truyền thống, qua đó thể hiện sự dày công sáng tạo, mang đến sự hấp dẫn trong cách thể hiện. Cách tổ chức của các báo cũng bài bản hơn, tính nghiệp vụ sâu và rõ hơn. Hầu hết các bài bám sát công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố; bám sát các chương trình, đề án công tác, sự chỉ đạo của Thành ủy, nhất là đối với các nhiệm vụ trọng tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

**TRAO GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ HÀ
LẦN THỨ VII - NĂM 2024**



Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn trao giải A cho nhóm tác giả của Báo Hà Nội Mới. Ảnh: Viết Thành.

Cụ thể như việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045; xây dựng, sửa đổi, triển khai Luật Thủ đô; công tác phát triển đảng ở cơ sở; việc phân cấp, ủy quyền, đổi mới công tác cán bộ; khắc phục bệnh sợ trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong một năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy chính quyền; Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...



Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Viết Thành.

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Những kết quả đạt được thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và tâm huyết của những người làm báo đối với Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của các cơ quan báo chí trung ương và thành phố Hà Nội đối với những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô trong những năm qua. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực đồng hành cùng với thủ đô, tăng cường tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố. Từ đó, đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần quan trọng giúp thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong những năm qua.



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu_Ảnh: Viết Thành.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ TP. Hà Nội và nhiều ngày lễ lớn, kỷ niệm quan trọng của thủ đô và đất nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đánh dấu thời điểm thủ đô và đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

LỄ TRAO GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LẦN THỨ VII - NĂM 2024

GIẢI CHUYÊN ĐỀ

CHUYÊN ĐỀ:

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

TÁC PHẨM:

PHÁT TRIỂN ĐẢNG TỪ NHỮNG ĐẢNG VIÊN KHÔNG NGẠI CHUYỂN MÌNH: HÀNH TRÌNH TÌM TÌNH QUANG

TÁC GIẢ:

NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYỄN THỊ LINH NAM TÂM NGUYỄN VĂN ANH NGUYỄN VĂN LINH

ĐƠN VỊ:

BÁO LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao giải C chuyên đề cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP. Hà Nội lần thứ VIII - năm 2025. Đồng thời, kêu gọi các phóng viên, cơ quan báo chí trung ương, Hà Nội tiếp tục đồng hành, ủng hộ Hà Nội, tích cực tham gia hưởng ứng Giải Báo chí về xây dựng Đảng năm 2025 và hệ thống chính trị TP. Hà Nội và mong muốn các phóng viên, cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, ủng hộ Hà Nội, tích cực hưởng ứng giải.

Cũng trong dịp này, Thành ủy Hà Nội tổ chức không gian trưng bày sách và triển lãm ảnh với chủ đề kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ thành phố, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thủ đô.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/ha-noi-trao-giai-bao-chi-ve-xay-dung-dang-va-he-thong-chinh-tri-cua-thanh-pho-lan-thu-vii-nam-2024>